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ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  2   ครั้งท่ี   1 /2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  7  เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ.  2562 

ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว  อ ำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
----------------------- 

ผู้มำประชุม 
  1 นายค าสิงห์    กุนแก้ว   ประธานสภา  อบต. 
  2 นายอ้ม    ทองพา   รองประธานสภา  อบต.            
  3 นางสาวสุภาภรณ์    ชวดสูงเนิน  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  1 
  4 นางศศิธร    ดีพันธ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  1 
  5 นายบุญมา    สุดมี   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  3 
  6 นายสุรเดช    วันดึก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4 
  7 นายสุพรรณ    วิจารย์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  5 
  8 นายปรีชา    ชนะพรม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6 
  9 นายกองพันธ์    เทือกเถาว์  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6 
  10 นายทองพูน    ผเดิม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  7 
  11 นายสมัย    ไชยรินทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  7     
  12 นางดาวเรือง    โสมค าพา            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  8 
  13 นางสาวพรม    หนองเหล็ก  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9   
  14 นายทองรัน    ปฏิพันโด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9 
  15 นายสงวน    หนองเหล็ก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10 
  16 นายไสว    ทองภูบาล   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10 
           17 นางสุพินทอง    สมบูรณ์     สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  11  
  18 นายทวีศักดิ ์   เพิ่มไธสง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  12 
  19 นายสนิท    มานะพิมพ ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13 
  20 นายศิริชัย    มูลจันทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13 
  21 นายหนูแดง    ฉลาด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14 
  22 นายสมบัติ    ตาชูชาติ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  15   
  23 นางสาวมารศรี    เค้าไธสง  เลขานุการสภา  อบต 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
  1 นายอรรถพล    จอกนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  2    (ลา) 
  2 นายบุญสงค์    นากอก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4    (ลา) 
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  3 นายค าพันธ์    ค าแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14  (ลา) 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม   
  1 นายสงวน    เรืองศักดิ์   นายก  อบต. 
  2 นายทองเย็น  พลแก้ว   รองนายก  อบต. 
  3 นางล าใย    ภาษี                       รองนายก  อบต. 
  4 นายสมสมัย   วรวิเศษ   เลขานุการนายก  อบต. 
  5 นายสันติภาพ  ชวดไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  4 
  6       นายอุไร    ศรีนวลจันทร์                        ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  3 
  7 สิบเอกยุทธนา  จงต้ังกลาง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  8 
  8 นายธงชัย   พิมไธสง             ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  15 
  9        นายวุฒิชัย    สมบูรณ์                           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  2 
  10      นายสมคิด  เพียงภักดิ์                           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  5 
  11      นางสาวก่อ   ค ามูล    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  7 
  12      นายหนูจันทร์   หัดสูงเนิน              ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  12 
  13      นายสุรพล    สังข์รัมย์                  ก านันต าบลเสาเดียว 
  14      นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ             หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  15      นายสมชาติ  ช่างค า             ผู้อ านวยการกองช่าง 
  16      นางสาวลดาชาติ  แพงแสงไพศาล            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  17      นายบุญมา    พันธ์ชมภู                          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  14 
  18      นายนิวัติ    จิตดี               ผู้อ านวยการ  รพ.สต.เสาเดียว 
  19      นางนิภาพร   ศรีวงษ์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  20      นางกรรณิการ์    สุดตาชาติ             ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  21      นายแสวง    สุขวิเศษ                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  22      นางสาววรรภา  ธาตุดี                       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  23      นางสาวภัสราภรณ์  จันทร์ราช            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  24      ว่าท่ีร้อยตรีอรรณพ  เกตุไธสง            พนักงานจ้างท่ัวไป 
  25      นายเมธา  จันโสภา             พนักงานจ้างท่ัวไป 
  26      นางสาวศรีประไพ   เปล่ียวกระโทก           นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
  27      นายสมพร    จ าเริญพูน                       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  28      นายณัฐวุฒิ    มุทิตาพันธ์                        พนักงานจ้างท่ัวไป 

เริ่มประชุม       เวลำ      09.00  น. 
               เมื่อได้เวลาประชุม   นางสาวมารศรี    เค้าไธสง    เลขานุการสภาองค์การบริหาร 
                                ส่วนต าบลเสาเดียว   ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เข้าห้องประชุม 
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                                และนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเข้าประชุม  จ านวน  22 ท่าน 
                                ไม่มาประชุม  จ านวน  3  ท่าน(ลา) ในจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                                ท้ังหมด  25  ท่าน    ครบองค์ประชุมตามระเบียบการะทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยข้อบังคับ 
                                การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ  25   
                                จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว นายค าสิงค์  กุนแก้ว เป็นประธาน 
                                ในท่ีประชุม    ได้น าบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องประธำนแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว     - ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   มีข้อราชการ   ข้อหารือท่ีจะน าเข้าสู่วาระ  
( ประธานสภาฯ )          การประชุมในสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี  1  ประจ าปี 2562      
                                         เมื่อได้เวลาตามก าหนด  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวมาครบ  
                               องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   สมัยวิสามัญ 
                               สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562                                
ท่ีประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำ (กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร 
                           ส่วนต ำบลเสำเดียว  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 2  ประจ ำปี  2562   
                           เมื่อวันท่ี  15  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2562  ) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว     ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ )         ต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญสมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  2562  เมื่อวันท่ี 15 เดือนสิงหาคม 
                              พ.ศ. 2562    ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ซึ่งเลขานุการสภา 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                              ต าบลเสาเดียวจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบและแจกให้สมาชิก                               
                              สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ไปแล้วนั้น    
                                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 
                              วรรคสอง   การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติท่ีประชุมสภาท้องถิ่น                               
                                    ดังนั้น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด   จะแก้ไขเพิ่มเติม 
                              รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว        ก็เป็นอ านาจของมติสภา 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม     ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
                              บริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ตรวจสอบ   หากมีข้อความท่ีจะแก้ไขให้เสนอต่อสภาองค์การ 
                              บริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ 
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -   เมื่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว      ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ )          ส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด   ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญสมัยท่ี  3   ครั้งท่ี  2   ประจ าปี   2562 



4 
 

 

                               เมื่อวันท่ี  7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               เสาเดียวได้ยกมือ                                
มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม                        จ านวน      21    เสียง 
                               ไม่รับรองรายงานการประชุม                     จ านวน       -       เสียง 
                               งดออกเสียง                                         จ านวน       1      ท่าน 
                                 ลาประชุม/ขาดประชุม                               จ านวน        3       ท่าน 
ท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถำม 
                              -      ไม่มี       - 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แล้ว 
                              -      ไม่มี       - 

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ 
                               5.1  สรปุผลการด าเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเดยีว 
                                       ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 ( ขอ้มลู ณ วนัที ่17  กนัยายน  2562 )   
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวชี้แจงรายละเอียด  สรุปผลการด าเนินงาน 
(ประธานสภาฯ)              กองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    ประจ าปีงบประมาณ  
                                 พ.ศ. 2562 ( ข้อมูล ณ  วันท่ี  17  กันยายน  2562 )  และ  เสนอรายงานผลการ 
                                 ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
นายสงวน  เรืองศักดิ์   -    ขอสรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
(นายกอบต.)                  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ( ข้อมูล ณ  วันท่ี  17  กันยายน  2562 )  ดังนี ้

รายการ จ านวนเงิน (บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 
รายรับ ใช้ไป คงเหลือ 

ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/ 
             สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

161,100 161,100 0 100  

ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือ 
             องค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

175,000 165,000 10,000 94 ยังไม่ได้ด าเนินงาน
โครงการชุมชนต้นแบบ
ปลอดขยะต าบลเสาเดยีว
จ านวน 10,000.บาท 

ประเภทที่ 3  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ 
             ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

55,000 25,000 30,000 46 ยังไม่ได้ด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสร้างสุข
ผู้สูงอายุฯ 
จ านวน 30,000.บาท 

ประเภทที่ 4  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/ 
             พัฒนากองทุนฯ 

42,000 42,000 0 100  

ประเภทที่ 5  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรค 
             ระบาด/ภัยพิบัติ 

10,908.80 7,500 3,408.80 69 จัดซื้อน้ ายาฉีดพ่น
หมอกควันป้องกัน
ยุงลาย  
จ านวน 7,500.บาท 

                                          งบประมาณ  รายรับตามแผนงาน   จ านวน  444,008.80 บาท 
                                          งบประมาณ  รายจ่ายตามแผนงาน  จ านวน  400,600..00 บาท 
                                          คิดเป็นร้อยละงบประมาณท่ีใช้ไป  90.22 % 
                               5.2  เสนอรายงานผลการด าเนนิงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสาเดยีว ประจ าป ี
                                       งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวชี้แจงรายละเอียด  ผลการด าเนินงาน 
(ประธานสภาฯ)              ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  เชิญครับ 
นายสงวน  เรืองศักดิ์   -    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ขอรายงานผลการด าเนินงาน 
(นายกอบต.)                  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ให้ท่ีประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                                 ต าบลเสาเดียวทุกท่านได้รับทราบถึง  รายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
                                 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                              1. สถานะการคลัง  รายรับ 
                                 (1) รายได้จัดเก็บเอง 
                                      หมวดภาษีอากร                                            166,176.23  บาท 
                                      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                  30,271.20  บาท 
                                      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                  270,106.78 บาท 
                                      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      0.00  บาท 
                                      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             8,934.84 บาท 
                                      หมวดรายได้จากการลงทุน                                         1,621.00 บาท 
                                 (2) รายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                      หมวดภาษีจัดสรร                               18,801,668.87 บาท 
                                 (3) รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                              22,182,608.00 บาท 
                                  รวมรายได้           41,461,386.92 บาท     
                                 2. สถานะการคลัง  รายจ่ายจริง 
                                      งบกลาง                                             11,568,735.00 บาท 
                                      เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                      3,133,649.00 บาท 
                                      เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                                         9,999,060.00 บาท 
                                      ค่าตอบแทน                                                       272,667.25 บาท 
                                      ค่าใช้สอย                                                       3,080,827.52 บาท 
                                      ค่าวัสดุ                                                          1,530,888.10  บาท 
                                      ค่าสาธารณูปโภค                                                 397,341.77  บาท 
                                      ค่าครุภัณฑ์                                                        287,140.00  บาท 
                                      ค่าท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง                                      1,190,500.00  บาท         
                                      รายจ่ายอื่น                                                         288,000.00 บาท 
                                      เงินอุดหนุน                                                     2,000,500.00  บาท 
 
                              ยอดเงินสะสม  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562       จ านวน    16,365,259.76 บาท   
 
                              เงินทุนส ารองสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562   จ านวน    17,719,955.90 บาท  
 
                              โครงการท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย 
                              -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  
                               งบประมาณ 1,000,000.บาท  จ่ายจริง  969,000.บาท  คงเหลือ 31,000.บาท       
                              -โครงการขุดลอกสระน้ า  บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ท่ี  6    
                               งบประมาณ   262,000.บาท  จ่ายจริง  242,000.บาท  คงเหลือ 20,000.บาท       
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                              -โครงการขุดลอกสระน้ า  บ้านไทรออ  หมู่ท่ี  8    
                               งบประมาณ   200,000.บาท  จ่ายจริง  170,000.บาท  คงเหลือ  30,000.บาท   
                               นอกนั้นทุกโครงการได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดตาม 
                               เอกสารท่ีได้แจกท่านไปแล้ว)     
ท่ีประชุม                 -  รับทราบ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามเพิ่มครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มี 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามเพิ่ม  ผมจะได้ด าเนินการเข้าสู่ 
(ประธานสภาฯ)            ระเบียบวาระต่อไป 
 
 

ระเบยีบวาระที ่6 เรือ่งทีเ่สนอใหม ่
                              6.1  เสนอพจิารณาแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาโครงการจา่ยขาดเงนิสะสมประจ าปี 
                                    งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
                                    -โครงการขดุลอกสระน้ า  บา้นศรบีญุเรอืง  หมูท่ี6่ ต าบลเสาเดยีว  อ าเภอหนองหงส์ 
                                     จงัหวดับรุรีมัย ์
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวชี้แจงรายละเอียด ครับ 
(ประธานสภาฯ)               
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ได้ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ 
(นายก อบต.)                 ขุดลอกสระน้ า  บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ท่ี 6 ต าบลเสาเดียว   อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ด าเนินการ  ขุดลอกสระน้ า จุดท่ีต้ังโครงการพิกัด 244551 E, 1647264 N  กว้าง  15.00  เมตร  
ยาว  175.00  เมตร  ลึกเฉล่ีย 3.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  6 ,562.50  
ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวก าหนด   พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบท่ี  อบต.เสาเดียว  ก าหนด  อย่างละ  1  ป้าย 

                                 ตามสัญญาจ้างเลขท่ี  39/2562  ลงวันท่ี  25  กันยายน  2562  ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
                     บริบูรณ์ภายในวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2562 
                                 แต่เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน  จ าเป็นต้องมีการแก้ไข 
                     เปล่ียนแปลงแบบแปลนการก่อสร้าง  เพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและไม่ท าให้องค์การ 
                     บริหารส่วนต าบลเสียประโยชน์   จึงขอแก้ไขสัญญา  อ้างถึงหนังสือด่วนท่ีสุด  ท่ี  กค (กวจ)0405.3/ 
                     ว.476  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2562    
                                 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พิจารณาแล้ว 
                     เห็นว่า  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                     ภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                     ภาครัฐ  พ.ศ.2560  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  29  วรรคหนึ่ง (3) เห็นสมควรซักซ้อม 
                     ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอ านาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติฯโดยท่ีมาตรา  47  วรรคส่ี  
                     บัญญัติว่า  “ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เมื่อรวมวงเงนิตามสัญญาหรือ 
                     ข้อตกลงเดิม  ประกอบระเบียบ  ข้อ  161  วรรคหนึ่ง   ก าหนดว่า  “การลงนามในสัญญาและการ 
                     แก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  และ  ข้อ  165  วรรคสาม 
                     ก าหนดว่า “ เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ 



7 
 

 

                     ข้อตกลง  แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงท่ีได้แก้ไขแล้วนั้น” 
                                 ซึ่งการบริหารสัญญา  เป็นหน้าท่ีโดยตรงของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยมีผู้ควบคุมงาน 
                     เป็นผู้ช่วยในการบริหารสัญญาโดยทางอ้อม  รายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานปัญหาอุปสรรค  และ 
                     รายงานแบบรูปรายการก่อสร้างผิดพลาดคลาดเคล่ือน   ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ได้ทราบ 
                     ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน   สถานท่ี   ก่อสร้าง   ซึ่งทางช่าง 
                     ผู้ควบคุมงาน    ได้น าเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลน 
                     การก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบวงเงิน  วงเงนิเท่าเดิม  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็น 
                     ว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแปลนดังกล่าว  ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและราชการไม่เสียหายไม่มี 
                     ผลกระทบใดๆจึงขอแก้ไข แบบแปลนแนบท้ายสัญญาซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีได้แจกท่านไปแล้ว 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย   หรือซักถามใด ๆ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม    ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)           ให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง  และแก้ไขสัญญาตามแบบแปลน 
มติท่ีประชุม - ให้ความเห็นชอบ                                  จ านวน      21    เสียง 
                               ไม่ให้ความเห็นชอบ                               จ านวน       -      เสียง 
                               งดออกเสียง                                        จ านวน       1     ท่าน 
                                 ลาประชุม/ขาดประชุม                              จ านวน        3     ท่าน 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
                              6.2  เสนอพจิารณาผอ่นผนัหรอืเลือ่นก าหนดช าระเงนิตามโครงการเศรษฐกิจชมุชนใหก้ับ 
                                   กลุม่ปลกูหมอ่นเลีย้งไหม  หมูท่ี ่6 บา้นศรบีญุเรอืง  ต าบลเสาเดยีว อ าเภอหนองหงส์ 
                                     จังหวดับรุรีมัย ์ ในวงเงนิ  100,000.-บาท(-หนึง่แสนบาทถว้น-)    
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวชี้แจงรายละเอียด ครับ 
(ประธานสภาฯ)               
นายสงวน  เรืองศักดิ์  -     ตามสัญญาเลขท่ี  6/2558   วันท่ีรับเงิน  25  เมษายน  2558 โดยท าสัญญาข้อตกลง 
(นายก อบต.)                 ก าหนดจ่ายเงินคืนเป็น  3  งวด    ดังนี้          
                                     งวดท่ี  1  ก าหนดช าระ    27  เมษายน  2559    จ านวนเงิน  30,000.-บาท 
                                     งวดท่ี  2  ก าหนดช าระ    27  เมษายน  2560    จ านวนเงิน  30,000.-บาท 
                                     งวดท่ี  3  ก าหนดช าระ    27  เมษายน  2561    จ านวนเงิน  40,000.-บาท 
                                     แต่เนื่องจาก    กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ท่ี  6  ได้ขอผ่อนผันหรือ 
                                     เล่ือนการช าระเงินคืน  ไปขอจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563    และได้ช้ีแจงว่าในปีท่ี 
                                     ผ่านมาเกิดภัยแล้ง ต้นหม่อนได้รับความเสียหายจากการขาดน้ าแห้งตายเป็นจ านวนมาก 
                                     ท าให้ผลผลิตและการจ าหน่ายลดลง    ทางกลุ่มจึงไม่สามารถส่งใช้เงินตามสัญญาท่ี 
                                    ก าหนดได้และได้ด าเนินการขอผ่อนผันการช าระเงินต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
                                         เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการด าเนินงาน 
                                    โครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.2541 หมวด 3 การขอยืมเงินและการจ่ายเงินทุน ข้อ27 
                                    กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  พ้นวิสัย  หรือภัยพิบัติ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  หรืออัคคีภัย  เป็น 
                                    เหตุให้โครงการท่ีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินไปลงทุนได้รับความเสียหาย  กลุ่ม 
                                    อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอาจยื่นค าร้องขอผัดผ่อน  หรือเล่ือนการช าระเงินคืนพร้อมช้ีแจง 
                                    เหตุผลความจ าเป็นต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล  ให้พิจารณาผ่อนผันหรือ 
                                    เล่ือนก าหนดช าระได้  ท้ังนี้  ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ 
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                                    สภาต าบล  แล้วแต่กรณี  และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอและคณะกรรมการ 
                                    พัฒนาจังหวัดทราบ  ว่า เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาอนุมัติ 
                                    ให้มีการผ่อนผันการช าระเงิน  โดยขอช าระเงินและดอกเบ้ียในปีงบประมาณ  2563  ใน 
                                    ห้วงภายในวันท่ี   27  เมษายน  2563  หากพ้นก าหนด    องค์การบริหารส่วนต าบล 
                                    เสาเดียว    จะด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป   
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -    เชิญนายกองพันธ์  เทือกเถาว์   ในนามประธานกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี  6 
(ประธานสภาฯ)              บ้านศรีบุญเรือง    ช้ีแจงรายละเอียด ครับ 
นายกองพันธ์  เทือกเถาว์  - ในฐานะท่ีผมเป็นประธานกลุ่ม  ปลูกหม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี  6  บ้านศรีบุญเรือง  พร้อมด้วย 
                                    คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี  6  บ้านศรีบุญเรือง  ได้ 
                                    ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการในช่วงท่ีผ่านมา  แต่เนื่องจากผลผลิตของกลุ่มปลูก 
                                  หม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี  6  บ้านศรีบุญเรือง  ได้ประสบปัญหาจากสภาอากาศท่ีแห้งแล้ง 
                                  จึงส่งผลกระทบท าให้การปลูกต้นหม่อนเล้ียงไหมของสมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม   
                                  หมู่ท่ี 6  บ้านศรีบุญเรือง  เจริญเติบโตได้ไม่เต็มท่ี  ท าให้ไม่มีใบหม่อนเพื่อน ามาเล้ียงตัวไหม 
                                    ให้เติบโตได้ถึงตามระยะเวลาท่ีต้องใช้เล้ียงตัวไหม   จึงเกิดความเสียหายท าให้ตัวไหมตาย 
                                    เพราะไม่มีใบหม่อนเพียงพอท่ีจะเล้ียงตัวไหมให้สมบูรณ์ได้เต็มท่ี   ท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับ 
                                    ความเดือดร้อนในเงินลงทุน(ขาดทุน)   จึงส่งผลให้สมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี  6 
                                  บ้านศรีบุญเรือง  ขาดเงินท่ีจะน าส่งเพื่อช าระหนี้ให้กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  
                                  ตามสัญญากู้ยืมท่ีกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี  6  บ้านศรีบุญเรือง  ได้ท าไว้กับองค์การ 
                                  บริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้ทันตามก าหนด      
                                        ด้วยผลกระทบดังกล่าว    ผมในฐานะประธานกลุ่ม  จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหาร 
                                  ส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาให้กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี  6  บ้านศรีบุญเรือง 
                                  ได้ผ่อนผันการส่งใช้เงินเพื่อช าระหนี้เงินต้นจ านวน  100,000.-บาท  พร้อมค่าปรับตามท่ี 
                                  กฎหมายก าหนด    โดยนัดก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ภายในเดือนเมษายน  พ.ศ.2563  
                                  จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณา 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  มีท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอแนะ  หรือจะอภิปรายเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)      
ท่ีประชุม                  -  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอหรืออภิปราย 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอแนะ  หรือจะอภิปราย   ผมขอมติท่ีประชุม  ว่าเห็นควร 
(ประธานสภาฯ)             อนุมัติให้มีการผ่อนผันการช าระหนี้ออกไปอีกหรือไม ่   
ท่ีประชุม                  -  เห็นควรอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระหนี้ของกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  หมู่ท่ี 6 บ้านศรีบุญเรือง 
                                โดยก าหนดให้ส่งภายในเดือนเมษายน  พ.ศ.2563   ท้ังเงินต้นจ านวน  100,000.-บาทพร้อม 
                                  เงินค่าปรับตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด 
มติท่ีประชุม - ให้ความเห็นชอบอนุมัติ                                  จ านวน      21    เสียง 
                               ไม่ให้ความเห็นชอบอนุมัติ                                จ านวน       -     เสียง 
                               งดออกเสียง                                                จ านวน       1    ท่าน 
                                 ลาประชุม/ขาดประชุม                                      จ านวน        3     ท่าน 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระหนี้ของกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  
                               หมู่ท่ี 6 บ้านศรีบุญเรือง โดยก าหนดให้ส่งภายในเดือนเมษายน  พ.ศ.2563   ท้ังเงินต้นจ านวน 
                                 100,000.-บาท  พร้อมเงินค่าปรับตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด 
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ระเบยีบวาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  เสนอใหม่อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นางสาวมารศรี เค้าไธสง -เรื่องแรก  ตามหนังสืออ าเภอหนองหงส์  ด่วนมาก  ท่ี บร 0023.27/ว 1025  ลงวันท่ี   
(ปลัด อบต.)                30  ตุลาคม   2562   เรื่อง  แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดิน  และส่ิง 
                                 ปลูกสร้าง 
                                      ตามท่ี  พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.2562  มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี  13  มีนาคม 
                                 2562  และก าหนดใช้วันท่ี  1  มกราคม  2563 เป็นวันเริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
                               ประกอบกับกฎหมายล าดับรองท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้ลง 
                               ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ไปแล้วนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจะด าเนินการ  
                               ส ารวจข้อมูลรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด    และปิดประกาศ   ให้ 
                               ประชาชนได้ตรวจสอบ  ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
                               จะได้ด าเนินการช้ีแจงและแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง    
                              - เรือ่งที่สอง  การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทาน  904  วปร.  
                              ตรงกับวันศุกร์ท่ี  15 พฤศจิกายน  2562  เวลา  09.00 น. ณ หนองตาป๊อก  บ้านศรีบุญเรือง 
                                หมู่ท่ี 6  ต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งอ าเภอหนองหงส์  ได้ประสานงาน 
                                ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ด าเนินการจัดสถานท่ี   จัดท าป้ายจิตอาสา   
                                จัดหาเครื่องด่ืม  อาหารกลางวัน  ส าหรับผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม   และแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้า 
                                ร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว  
                              - เรือ่งที่สาม  ตามท่ีกองการศึกษาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจะด าเนินโครงการ 
                              จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 
                              2562   มีการประกวดกระทง  ขบวนแห่แต่ละหมู่บ้าน    จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้น า  
                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  และเข้าร่วม 
                              กิจกรรมในครั้งนี้  ก าหนดการเริ่ม  เวลา  13.00  น.  พร้อมกันหน้า ท่ีท าการองค์การบริหาร 
                              ส่วนต าบลเสาเดียว    และก าหนดสถานท่ีลอยกระทง  ณ  สระน้ าข้างโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ  
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)         
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม   ผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
เลกิประชมุเวลา     12.00  น.   
 
    (ลงช่ือ)    มารศรี     เค้าไธสง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวมารศรี   เค้าไธสง) 

                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 
 บันทึกรายงานการประชุม    ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้ว     เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป 

                     คณะกรรมการตรวจบนัทกึการประชมุสภาทอ้งถิน่    
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                               (ลงช่ือ)           สุพรรณ   วิจารย ์            ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                                (นายสุพรรณ  วิจารย์) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  5 
                    (ลงช่ือ)          ไสว  ทองภูบาล            กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายไสว  ทองภูบาล) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  10 
                               (ลงช่ือ)          อรรถพล  จอกนาค           กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายอรรถพล  จอกนาค) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2 

       
       (ลงช่ือ)          ค าสิงห์   กุนแก้ว           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                          (นายค าสิงห์    กุนแก้ว) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  


